

10 คดีฆาตกรรมที่ยังแก้ปมปริศนาไม่ออก

นำเสนอเมื่อ : 14 มี.ค. 2552

คดีฆาตกรรมที่ยังแก้ปมปริศนาไม่ออก

10 คดีฆาตกรรมที่ยังแก้ปริศนาไม่ออก

อันดับ 10 แจ็ค เบลูม ริบเปอร์ ซ้ำแหละคิดจากจนท
แจ็ค เบลูม ริบเปอร์ เป็นชื่อของชายคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์อังกฤษ ที่ชาวอังกฤษและชาวโลกรู้จักกันดี ทั่วไปนะหรือ ? ชายคนนี้เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ก่อคดีสะเทือนขวัญมานับครึ่งไม่ถ้วน มันเริ่มฆ่าหญิงโสเภณีในย่านสลัมของย่านลอนดอน ตั้งแต่ 31 สิงหาคม ค.ศ.1888

ซึ่งผ่านกว่าร้อยปีแล้ว

ทำไมถึงได้ลง ทั้งที่ฆาตกรโหดเหี้ยมที่โด่งดังและฆ่าเหยื่อมากกว่าเขา มีมากกว่าร้อยกว่าคน

คำตอบที่ง่ายกว่าก็คือ ชายผู้ซึ่งไม่เคยโดนจับได้เลยตั้งแต่เขาก่อคดีสะเทือนขวัญผู้คนในลอนดอนมา ทั้งยังกระหายทำโหดเหี้ยมและน่าสยดสยอง ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเหยื่อโดยการฆาตกรรม และลากเอาใส่มาวางไว้ที่เสาไฟฟ้า การแขวนศพเหยื่อไว้นานกว่าหนึ่งสัปดาห์ และที่สำคัญไม่มีข่าวรายงานเลยว่ามีคนเห็นหน้าแจ๊คด้วยซ้ำไป กระทั่งผู้ที่อยู่ด้วยแถวใกล้ๆ แม้แต่คนที่แจ๊คลงมือจับแทบไม่ได้นั่นเสียอะไรที่ผิดปกติเลย โดยเหยื่อนั้นเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือมีไข้แหละ คอมมูนากจนถึงขนาดคิดกระดุกออกมาได้

จนกระทั่งแจ๊ค เบลูม ริบเปอร์ หยุดการกระทำโหด ทั้งปริศนาไว้ตลอดกาลว่าเขาคือใครกันแน่

อันดับ 9 คดีฆาตกรรมในคิงส์เบอรี

คดีนี้เกิดขึ้นในคิงส์เบอรี รัฐโอไฮโอ อเมริกา ค.ศ.1930-40 เรื่องของเรื่องคือมีการพบศพมนุษย์ศพแล้วแล้ว กว่า 13 ศพ ในเขตสามคิงส์เบอรี วันๆ ทุกรายล้วนถูกฆาตกรรมโดยตัดหัว ตัดแขน แล่และศพถูกห่อคลุมและเอาด้วยละครับ ทุกรายไม่สามารถระบุชื่อได้ ยกเว้นรายที่3 และ 4 เท่านั้น และเป็นคดีดังแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญกว่านั้นว่าใครคือฆาตกร? และฆาตกรมากมายเพื่ออะไร?

อันดับ 8 เบลีค ดาฟเลีย ศพของช่างทำ

เกิดขึ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 1947 เป็นคดีการฆาตกรรม อุดิษเบท เซอร์ค หญิงโหดเหี้ยม ที่ตายสยดสยองเช่นกัน ศพเธอถูกพบที่สวนสาธารณะตอนเช้าวัน เป็นปัสสาวะคนคลุ้มคลั่ง ร่างกายของเธอถูกหั่นเป็นสองท่อน หลังจากซึ่งถูกพบที่สวนสาธารณะมีจุดจระเข้ ที่สวนที่นักเขียนเนื้อและเลขคณิตที่ฆาตกรเห็นตอนเธอมีชีวิตและยังคงครองทวารเธอยัง

ถึงแม้ในเวลาต่อมาฆาตกรรมของฆาตกรซึ่งมีชื่อใช้มาโดยไปเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีความยากกับบอกคือนั่นว่าคนเป็นคณฆา แต่ตำรวจก็สามารถสืบได้โดยผู้ว่าคือฆาตกร ทำให้ถึงลงมือก็เหยื่อใดโหดเหี้ยมอำมหิตถึงเพียงนี้ และปัจจุบันแม้คดีนี้ก็ยังไม่อยู่ในแผนกฆาตกรรมของตำรวจนครลอนดอนเจสตี อเมริกา จนถึงปัจจุบัน

อันดับ 7 The Boston Strangler นักฆาตกรแห่งบอสตัน

ช่วงปี 1960 ที่อเมริกา ได้มีฆาตกรต่อเนื่องก่อคดีฆาตกรรมหญิงในบอสตัน เขาไปมากครั้ง ไม่เว้นว่าสาวหรือแก่ มีความหรือด่า ต่อมา ชายชื่อ อัลเบิร์ต เดล ชิลโวกซ์ซึ่งถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาเล็ก ๆ กลับสารภาพว่าตนคือฆาตกร ! เขาสารภาพว่าตัวเองครั้น เขาเพิ่งแต่งงาน เขาถูกกว่าที่การฆาตกรรมขึ้น กระทั่งเขาเร่ร่อนอยู่อย่างไรบ้าง มันก็จะลงดังตัวที่เขาทำ หากแต่ ... จากคำให้การแล้ว มีหลายอย่างที่ไม่ได้ตรงกับความจริง เช่น เขาให้การว่าฆาตกรรมหญิงรายหนึ่ง มีการทำเช่นเดียวกับ ... แต่การก่อฆาตกรรมของหญิงเหล่านั้นไม่มีหลักฐานอะไรเลย ทั้งสิ้น มันยังไรกันแน่ ... มีบางคนกล่าวว่า อัลเบิร์ต เดล ชิลโวกซ์ให้การว่าเขากำลังบอกว่าใครคือฆาตกรต่างหาก เขาอาจจะโดนบังคับให้สารภาพจากฆาตกรตัวจริง และนั่นหากเป็นเช่นนั้น เราก็ไม่อาจทราบ เพราะ 4 ปี หลังจากสารภาพ ... เขาถูกแทงตายในคุก และความจรรก็หายไปกับเขาด้วย

อันดับ 6 คดีฆาตกรรมมารีลิน เชฟเพิร์ด

ใครเคยดูหนังเรื่อง The Fugitive น่าจะร้องอ้อครั้น เพราะรูปแบบของเรื่องราวมันเหมือนในหนังไม่มีผิด นายแพทย์หนุ่มที่ชื่อว่า แซม เชฟเพิร์ด ถูกหัวหน้าตำรวจรายของเขา มารีลิน และถูกตัดสินจำคุกก่อนที่จะหายไปโดยที่ทราบป็นัน้อยคงอยู่ แหม่หากรวมมีบุคคลอื่นอยู่ในบ้าน และเขาถูกมันที่ร้ายจนหมดสติไป พอตื่นมาก็ก็พบภรรยาของตนเองเสียชีวิตไปแล้ว

ต่อมาภรรยาของเขาได้พยายามพิสูจน์ความจริง และรวบรวมหลักฐาน พวกเขาหนีมือเกาะเกาะและหลักฐานบางอย่างที่สมยอมยังไม่สามารถตรวจสอบได้ มาตรวจสอบในปี 2000 ก็พบว่า ... ในวันนั้น นอกจากแซม และ มารีลินแล้ว ... ยังมีบุคคลอื่นอยู่ที่นี่ด้วย ... แล้วเขาเป็นใคร?

อันดับ 5 The Tylenol Poisonings ยาพิษปริศนา

ยาเม็ดแก้ปวดไทลีนอล ทุกคนน่าจะรู้จักนะครั้น ใช้กันบ่อยทีเดียว ... ลงจินตนาการดู ... หากมีคนบางคนนี้ เอายาพิษใส่ยาเม็ด (ยาพิษร้ายแรงที่มีชื่อออกฤทธิ์แล้ว มีแต่ตายเท่านั้น) ไล่ลงไปในยาเม็ดเหล่านั้น แล้วก็บรรจุมันลงกล่องตามปกติ จากนั้นก็วางขาย และก็มีคนซื้อไปกิน ... เขาจะเป็นอย่างไร

อันดับ 4 Jonbenet Ramsey Murder สังหารโหดนางงามเด็ก

วันที่ 26 ธันวาคม ปี 1996 วันคริสต์มาสสำหรับหลายๆ คน แต่มันคือวันสุดท้ายในชีวิตของเด็กน้อยอายุไม่ถึง 8 ขวบ นาม Jonbenet Ramsey เขารับนั้นแม่ของเธอแฉความจริงว่าเธอได้จับได้ เนื่องจากคือ Jonbenet ถูกฆาตกรรมเธอถูกลักพาตัวไป ... การดำเนินคดีของเธอก็เริ่มขึ้น แต่ก็ไม่มีใครพบ จนตำรวจของฟอเรนซิกของเชอเรนโบนแฮมอีกครั้ง ... อันนั้นมาสู่ปริศนาอันน่าสะพรึง

Jonbenetถูกพบเป็นศพที่ตึถนนนางงามของเธอเอง!

เธอถูกตัดคอและถูกแทงโลก เธอเสียชีวิต ... แต่มีอะไรที่เกิน เธอโดนลักพาตัว หายไปจากบ้าน มีการค้นแล้วนี่หน้า ... แต่หลักฐานค่อนข้างน่างงถึงกว่า นั่นก็คือ โหดหรือจุดหมายลักพาตัวนั้น ถูกเขียนโดยปากกาในนามของเธอเอง ... แต่ลายมือไม่ใช่ของเธอแน่นอน จากการสืบสวน ไม่มีหลักฐานว่าคนในนามเกี่ยวข้องกับฆาตกรของเธอเลย ซึ่งในปี 1996 ซึ่งวิทยากรไม่ได้บอกเลย การสืบสวนก็ทันสมัยแล้วแต่กลับไม่มีอะไรอธิบายเรื่องนี้ได้เลย

ฆาตกรภาพลายเส้นวาดศิลป์และนางงามเด็กและน้ำคำข่มไปพร้อมกัน นั่นลูกก็เพราะปริศนาฆาตกรที่ล่องลอยกันอยู่แหละ แต่ที่หน้าคดีก็เพราะ ผมได้เห็นรูปเธอด้วย เธอเป็นเด็กหมกมุ่นที่รักมาก สดใสมากคนหนึ่ง

คดีนี้จึงเป็นคดีปริศนาอีกครั้งหนึ่ง

อันดับ 3 The Phantom Killer ฆาตกรล่องหน

คดีนี้เป็นฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งเกิดขึ้นครั้งหนึ่งครั้น 1946 ในอเมริกาเช่นกัน คดีมีฆาตกรต่อเนื่องที่ก่อคดีฆาตกรรมนั้นแหละ เหยื่อโดนทั้งมีดทั้งมีปืนฆ่าเสร็จแล้วก็หายไปเลยยังกับเป็นควัน นั่นเองก็ยังไม่รู้ใครจับได้ เพราะฉายาของเขาคือ Phantom

อันดับ 2 The Green River Killer ฆาตกรลับสมอล

คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 1982 ครั้น เมื่อมีฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรรมฆาตกรแห่งกรีนริเวอร์ ได้ฆ่าคนตายไปกว่า 50 ศพ แต่ละคดีก็ทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้เหมือนจะท้าทาย แต่ก็ไม่มีใครสามารถสาวถึงตัวฆาตกรได้ และที่น่าสะพรึงอย่างมากที่สุดก็คือ ว่ากันว่า ทุกวันนี้ ยังมีฆาตกรกรรมที่มีรูปแบบคล้ายกับ ฆาตกรแห่งกรีนริเวอร์ ปรากฏอยู่บ่อยครั้ง มันเป็นผู้มีชื่อของพวกเลียนแบบ หรือเป็นฆาตกรแห่งกรีนริเวอร์ตัวจริงกัน ?

อันดับ 1 The Zodiac Killer ฆาตกรจักรวาล

นี่คือสุดยอดฆาตกรโหด ฆาตกรที่เหล่าคนกว่าที่ศึกษาเรื่องคดีฆาตกรรมทั้งหลายต่างรู้จักกันดี"ฆาตกรจักรวาล" ! วันหนึ่งในปี 1968 แถบซานฟรานซิสโก มีวัยรุ่นหนุ่มสาวกำลังพรอควักกันในรถ จากนั้นก็มีใครบางคนเดินเข้ามา ชักปืนและยิงที่จุดศูนย์กลางศีรษะไปทั่วบริเวณนั้น ... เมื่อถามเหมือนกับตอนหนึ่งของหนัง คุร์ 13 ไซม์คริบ หากแต่เป็นเรื่องจริง และมันก็เกิดขึ้นในปี 1969 เขาเคยช่วยรุ่นหนุ่มสาวถูกฆาตกรรมมาแล้วและให้การว่าฆาตกรมีผิวขาว! ฆาตกรจักรวาลซึ่งมีนามว่าไอแซค โรสเวลต์คองสตัน...และนี่คือคำตอบ

หลังจากฆาตกร 2 คดีโหดแล้ว มันได้ลงจดหมายไปหาตำรวจ และภายในพื้นที่เป็นภาษาอังกฤษ มันกลับเป็น สัญลักษณ์จักรวาลที่ จากความที่ถอดได้คือ "ฉันชอบฆ่าคน มันสนุกดีมาก"และสัญลักษณ์17ตัวสุดท้ายของจดหมายลับไม่มีใครถอดออก

และจากมาครั้งต่อมาที่เกี่ยวข้องซึ่งถึงขีดสุด เมื่อมันลงมือช่วยการสวมชุด (เหมือนเอาหน้ากากคลุมหัวนะครั้น) ใส่ชุดที่มีสัญลักษณ์จักรวาลที่ มันลงมือฆาตกรรมวัยรุ่นหนุ่มสาวผู้หนึ่งกลางวันแถว

แบบไม่ยังต่อมากันแน่ทุกซึกี่เป็นอีกรายที่ตกเป็นเหยื่อของฆาตกรรายนี้

ฆาตกรรายนี้บอกว่าสันระสาทชาวอเมริกันก็อย่างสูง และถ้าตั้งเกดก็จะพบว่ามันชอบฆ่าวัยรุ่นหนุ่มสาว ซึ่งคงจะมองออกแล้วนะครั้นว่าพวกมันได้ฆ่าแล้วครั้น 13 นั้นได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรและคงจะเข้าใจแล้วนะครั้นว่าทำไมวัยรุ่นอเมริกันจึงอ่อนหา

งกลัวหนังประเภทนี้ ในขณะที่ที่บางรายเห็นว่านี่เป็นหนังตลกๆโรสละ...ก็บางรายมีคนที่ตายแบบนี่จริงที่หน้า

ว่ากันว่าสัญลักษณ์ 17 ตัวสุดท้ายของจดหมายนั้น ... คือ ชื่อของเขา ... แต่ก็ไม่มีใครถอดออก

The Zodiac Killer



แจ๊ค เบลูม ริบเปอร์

